



## โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ

ที่	รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
1	ชื่อผลิตภัณฑ์	สินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ
2	วงเงิน (Loan to value)	-รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 30,000 บาท กำหนดวงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 เท่า -รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาท กำหนดวงเงินกู้ไม่เกิน 5 เท่า -วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
3	ระยะเวลาการผ่อนชำระ	ชำระเป็นรายเดือน สูงสุด 60 งวด
4	ประเภทของการผ่อนชำระ	ชำระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด
5	หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก	การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
6	อัตราดอกเบี้ย (ตลอดอายุสัญญา)	อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR
7	อัตราดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระ	ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยปรับบนฐานของต้นเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ร้อยละ 3 ต่อปี จากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจริงตามสัญญา (MRR + 3)
8	ค่าบริการต่าง ๆ	ไม่มีค่าบริการ
9	เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องทำตาม	ยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินโบนัส เงินตอบแทนพิเศษเงินชดเชย (ถ้ามี) ผ่านธนาคาร หรือหักเงินเดือน หรือให้หน่วยงานรวบรวมเงินส่งชำระหนี้ต่อธนาคารทุกสิ้นเดือน
10	ประกันภัยประเภทที่ลูกค้าที่จำเป็นต้องทำและที่สามารถเลือกทำได้	ไม่มี
11	ข้อควรระวังในเรื่องสำคัญ เช่น ค่าปรับที่จะเกิดขึ้น กรณีผิดนัดชำระหรือชำระบางส่วน การทำประกันภัยบางประเภทไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ	กรณีมีการชำระหนี้ไม่ตรงตามกำหนดจะถูกคิดดอกเบี้ยปรับบนฐานของต้นเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
12	การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งชำระหนี้ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรวบรวมเงินส่งชำระหนี้รายเดือน
13	การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า เช่น ให้ใบเสร็จรับเงิน	ธนาคารจะออกไปเสร็จรับเงินรับรองการชำระหนี้ส่งให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือเมื่อลูกค้าชำระหนี้ที่สาขา หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
14	การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหรือแจ้งเงื่อนไขสำคัญต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ตามประกาศของธนาคาร
15	ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ/เจ้าของผลิตภัณฑ์	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 0-2555-0555



ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย  
โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ

ที่	รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
1	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา	อัตราดอกเบี้ยของโครงการเท่ากับ MRR (อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศของธนาคาร)
2	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าบริการของธนาคาร ค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานอื่น (ค่าจดจำนอง หรือค่าอากรแสตมป์) เป็นต้น	ตามประกาศของธนาคาร
3	ค่าเบี้ยประกันภัย (ต่อปี)	ไม่มี
4	ค่าเบี้ยประกันชีวิต (ต่อปี)	ไม่มี
5	ค่าเบี้ยปรับไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (ต่อปี)	ไม่มี